

# รง.น้ำตาลอ้อยรัฐเร่งเคลียร์ราคาอ้อย หวังดึงเงินส่วนต่าง 2.3 หมื่นล้านไปหมุนต่อ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมีความกังวลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2561/62 เพราะภาครัฐยังไม่ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 2560/61 ซึ่งตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะต้องคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดว่าในฤดูการผลิตปีนี้จะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศไว้อยู่ที่ 880 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลจะได้ดำเนินการขอรับเงินส่วนต่างคืนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

จากการประเมินคาดว่าโรงงาน

น้ำตาลจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นที่ได้จ่ายสูงเกินกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายไปก่อนแล้ว 17,000-18,000 ล้านบาท ไม่รวมเงินชดเชยในส่วนผลตอบแทนการผลิตที่โรงงานน้ำตาลจะได้รับอีก 5,500 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 22,000-23,000 ล้านบาท จากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โรงงานจะได้นำเงินดังกล่าวมาใช้เสริมสภาพคล่องรองรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2561/62 เพื่อช่วยเหลือชาวไร้อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำตาลโลกที่ตกต่ำส่งผลต่อราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปีนี้จะอยู่ในระดับต่ำกว่า 700 บาทต่อตันอ้อย

“หากประกาศราคาขั้นสุดท้ายได้เร็วจะยิ่งดีมาก เพราะเป็นเงินที่โรงงานน้ำตาลที่ออกไปก่อนแล้ว ต้องไปทำเรื่องขอรับคืน เพื่อนำมาใช้เสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายให้แก่ชาวไร่ที่จะ

ส่งมอบผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ซึ่งคาดว่า จะมีประมาณ 120-125 ล้านตันอ้อย” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ส่วนแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวไร้อ้อยตันอ้อยละ 50 บาท ไม่เกินรายละ 5,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)นั้น สอน. อยู่ระหว่างจัดทำวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินหากจ่ายเงินช่วยเหลือได้เร็วชาวไร้อ้อยก็จะได้นำไปซื้อปัจจัยการผลิตและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวไร้อ้อยในปีที่ราคาอ้อยตกต่ำ

“กรณีที่โรงงานต้องสำรองไปก่อนแล้วยังต้องนำส่งเงินส่วนต่างของราคาขายน้ำตาลส่งให้แก่กองทุนเต็มจำนวนแล้วไปปรับคืนในภายหลังนั้นสภาพคล่องทางการเงินของโรงงานจะเพียงพอหรือไม่หรือหากต้องกู้เงินก็จะมีภาระดอกเบี้ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น” นายสิริวุทธิ์กล่าว